
 

(สําเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหาดกรวด 
สมัยวิสามัญสมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 ประจําป 2563 
วันที่  25 กันยายน  2563  เวลา  10.00 น. 

ณ หองประชุมเทศบาลตําบลหาดกรวด 
ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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รายชื่อผูมาประชุม 
นายชยัโรจน            กองราช 
นายพะเยาว        เมฆไหว 
นางสวง            คุมอักษร 
พ.ท.สมศักดิ ์          เทีย่งฟก 
นายสมบูรณ             อํ่าแจง 
นายปลิม          คลายปน 
นายสมศักดิ ์    มีปน 
นายจันทรแรม     สังจัน 
- 
- 
-  
- 
 
ผูไมเขาประชุม 
- 
รายชื่อผูเขารวมประชุม 
นายสมัย              สายบญุสง  
นายบําเพ็ญ           ทองทวี 
นายณรงคฤทธ์ิ      พรมมา 
นางสาวชะลอม     บุญเชื่อม 
นายทว ี บุญธูป 
นางสาวอารม  คุมแสง 
นายนวพล  วีริยางกูร 
นางสยุมพร  ทาใจ 
นายธวัชชยั  โพธิ์ทอง 
นายสุขมุ  ไทยเกง 
นายจารึก  วงศปยมารัตน 
นางสาวสุพรรณี  ไวคง 
นางสาวกติยิา เศวตเวช 
นางอังคณา  ฤทธ์ิอารีย 
นายศรีไพร  เกิดมีมูล 
นางสาวจิดาภา วรพงษไพบลูย 
 
 

 

 
ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
เลขานุการสภา 
สท.หาดกรวด 
สท.หาดกรวด 
สท.หาดกรวด 
สท.หาดกรวด 
สท.หาดกรวด 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
เลขานุการนายก 
ที่ปรึกษานายก 
รองปลดัเทศบาล 
หัวหนาสํานักปลัด 
หน.ฝายบริหารงานคลัง 

ผูอํานวยการกองชาง 
หน.ฝายสวัสดิการฯ 
ผอ.กองสงเสริมการเกษตร 
จพง.ธุรการ 
ผช.นักวิเคราะหนโยบายฯ 
นักวิเคราะหนโยบายฯ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 
ผช.เจาพนักงาน
ประชาสัมพันธ 

 

 
นายชยัโรจน       กองราช 
พะเยาว        เมฆไหว 
สวง            คุมอกัษร 
สมศักดิ ์          เทีย่งฟก 
สมบูรณ       อ่ําแจง 
ปลิม          คลายปน 
สมศักดิ ์    มีปน 
จันทรแรม    สงัจัน 
   
 
 
 
 
 
 
 
สมยั           สายบุญสง  
บําเพ็ญ           ทองทว ี
ณรงคฤทธิ์      พรมมา 
ชะลอม     บุญเชื่อม 
ทวี  บุญธูป 
อารม  คุมแสง 
นวพล  วีริยางกูร 
สยุมพร  ทาใจ 
ธวัชชยั  โพธิ์ทอง 
สุขมุ  ไทยเกง 
จารึก  วงศปยมารัตน 
สุพรรณี  ไวคง 
กิตยิา  เศวตเวช 
อังคณา  ฤทธิ์อารีย 
ศรีไพร  เกดิมีมลู 
จิดาภา วรพงษไพบูลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
  เม่ือสมาชิกสภามาครบองคประชุม  และที่ประชุมพรอมแลว  นายชยัโรจน  กองราช  ประธานสภา
เทศบาลตําบลหาดกรวด ทําหนาทีเ่ปนประธานที่ประชุม  กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบยีบวาระ
ประชมุ ดังน้ี 
ระเบียบวาระที1่  เรื่อง  ประธานแจงใหทีป่ระชุมทราบ  
ประธานสภา -ไมม ี
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภา สอบถามที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม มีการแกไขรายงานการประชุม

คร้ังทีแ่ลวหรือไม  สมยัสามัญสมยัที ่3 คร้ังที่ 2 เม่ือวันที่  14  สิงหาคม  2563 สมาชิกทานใด
จะขอแกไขหรือเพ่ิมขอความตอนใด  ใหเสนอตอที่ประชุม 

 - ที่ประชุมไมมผีูขอแกไข  หรือเพิ่มเตมิ  ถือวารับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง    ที่เสนอใหที่ประชุมพจิารณา 
3.1 เร่ือง  การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2541 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายใน
หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 

 โอนลด 
  

โอนลด

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเก่ียวเนื่อง คาใชจายในการเดิน 180,000    103,524    103,524    

กับการปฏิบัติราช ทางไปราชการ

การไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอ่ืนๆ

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดําเนินงาน คาใชสอย คาบํารุงรักษาและ 20,000      14,900      14,900      

ซอมแซม

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดําเนินงาน คาวัสดุ วัสดุสํานักงาน 70,000      8,588        8,588        

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดําเนินงาน คาวัสดุ วัสดุคอมพวิเตอร 20,000      8,380        8,300        

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดําเนินงาน คาสาธารณู คาบริการไปรษณีย 20,000      18,914      17,000      

ปโภค

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเก่ียวเนื่อง คาใชจายในการเดิน 80000 17,080      17,080      

เก่ียวกับเคหะและ กับการปฏิบัติราช ทางไปราชการ

ชุมชน การไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอ่ืนๆ  
 



แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน คาใชสอย คาบํารุงรักษาและ 100,000    53,080      53,000      

เก่ียวกับเคหะและ ซอมแซม

ชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน คาวัสดุ วัสดุคอมพวิเตอร 10,000      7,550        7,550        

เก่ียวกับเคหะและ

ชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอ้ีสํานักงาน 3,500        600          600          

เก่ียวกับเคหะและ บุนวมแบบลอเลื่อน

ชุมชน จํานวน 1 ตัว

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพวิ เคร่ืองพมิพแลลฉีด 5,000        800          800          

เก่ียวกับเคหะและ เตอร หมึกพรอมติดต้ังถังหมึก

ชุมชน พมิพ(Ink Tank Priter)

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบดําเนินงาน คาใชสอย คาบํารุงรักษาและ 500,000    315,500    245,500    

ซอมแซม

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบดําเนินงาน คาวัสดุ วัสดุไฟฟาและวิทยุ 200,000    1,600        1,600        

 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบดําเนินงาน คาวัสดุ วัสดุกอสราง 100,000    30,090      30,090      -

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน คาท่ีดินและ คากอสรางส่ิงสาธา โครงการกอสรางถนน 125000 1000 1000 -

สิ่งกอสราง รณูปโภค คสล.ซอยขางบานนาง

พนู คําพกุกะ ม. 1

บานทับใหม

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน คาท่ีดินและ คากอสรางส่ิงสาธา โครงการกอสรางถนน 117,000    1,000        1,000        -

สิ่งกอสราง รณูปโภค คสล.ซอยตนจันทร ม.4

บานวังหมู

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน คาท่ีดินและ คากอสรางส่ิงสาธา โครงการกอสรางถนน 445,000    1,000        1,000        -

สิ่งกอสราง รณูปโภค คสล.ซอยบานนาย

ประนาม ฟาฟน ม.7

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน คาท่ีดินและ คากอสรางส่ิงสาธา โครงการกอสรางถนน 134,000    500          500          -

สิ่งกอสราง รณูปโภค คสล.ซอยบานนายอนันต

ช่ืนพรม ม.8 ดงชางดี

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน คาท่ีดินและ คากอสรางส่ิงสาธา โครงการกอสรางถนน 323,000    1,000        1,000        -

สิ่งกอสราง รณูปโภค คสล.ซอยพืน้ท่ีการเกษตร

สายล่าง ม. 3 บา้นบุง่จิก  
 
 



แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน คาที่ดินและ คากอสรางส่ิงสาธา โครงการกอสรางถนน 410,000    500 500 -

ส่ิงกอสราง รณูปโภค คสล.ซอย 18 บานซาน

ม.6

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน คาที่ดินและ คากอสรางส่ิงสาธา โครงการกอสรางถนน 370,000    500          500          -

ส่ิงกอสราง รณูปโภค คสล.ซอย 20 บานซาน

ม.6

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน คาที่ดินและ คากอสรางส่ิงสาธา โครงการกอสรางถนน 291,000    1,000        1,000        -

ส่ิงกอสราง รณูปโภค คสล.ซอยการเกษตร 2

ตอจากเดิม ม.1

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน คาที่ดินและ คากอสรางส่ิงสาธา โครงการกอสรางถนน 100,000    1,000        1,000        -

ส่ิงกอสราง รณูปโภค คสล.ซอยขางบานนาย

จิตร สังทรัพย ม.2

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน คาที่ดินและ คากอสรางส่ิงสาธา โครงการกอสรางถนน 263,000    1,000        1,000        -

ส่ิงกอสราง รณูปโภค คสล.ซอยนาสันสี ม.9

บานเขาตอง

แผนงานการเกษตร งานสงเสริมการ งบดําเนินงาน คาใชสอย คาบํารุงรักษาและ 300,000    124,200    124,000    -

เกษตร ซอมแซม  
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไป งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเก่ียวเนื่อง คาใชจายในการเดิน 60,000      56,150      56,000      

เก่ียวกับสาธารณสุข กับการปฏิบัติราช ทางไปราชการ

การไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอ่ืนๆ

แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง งบกลาง เงินชวยพเิศษ 20,000      18,488      18,000      

แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง งบกลาง รายจายตามขอผผูก คาใชจายในการจัดการ 100,000    40,000      40,000      

พนั จราจร

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดําเนินงาน คาใชสอย คาบํารุงรักษาและ 250,000    72,483      72,000      

ซอมแซม

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดําเนินงาน คาวัสดุ วัสดุสํานักงาน 120000 38,551      26,968      

รวมโอนลด 854,000    

โอนเพ่ิม

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยาน จัดซ้ือรถบรรทุกดีเซล -           -           854,000    

พาหนะและขนสง ขนาด 1 ตัน 

จํานวน 1 คนั  
 
 
 
 



ประธานสภา เพ่ือจัดซ้ือรถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซซีี หรือกําลงั
เคร่ืองยนตสูงสดุไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิล้แค็ป จํานวน 1 คัน 
งบประมาณ 854,000 บาท  

นางสยุมพร กลาวตอที่ประชุมงบประมาณคร้ังนี้เปนเงินเหลือจายจากโครงการตางๆในปงบประมาณ 
2563 ที่ตัง้จากหมวดเงินอุดหนุนก็จะเปนโครงการเกือบทุกกองทีเ่หลือทัง้สิ้นประมาณ       
47 โครงการ รายละเอยีดตามตารางทีแ่นบ ทัง้สิ้นรวม  854,000 บาท และขอโอนเพ่ิมเปนคา
ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุกดเีซล ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเคร่ืองยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต 
ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิล้แคป็ จํานวน 1 คัน งบประมาณ 854,000 บาท คุณลักษณะตาม
มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ สาเหตทุีข่ออนุมัตจัิดซ้ือในคร้ังน้ีเนื่องจากวากองคลงั
ยังไมรถที่ใชในการประกอบภารกิจของกองคลงัจึงมีความจําเปนทีต่องใชรถปฏิบตังิานในกอง
คลงั กองคลังก็จะมีงานอยู 3 สวนงาน คือ 1 งานการเงิน กต็องมคีวามจําเปนในการใชรถไป
จายเช็ค ตดิตอธนาคารนําเงินฝากธนาคารทุกวัน 2 งานพัสดุก็จะเปนในเร่ืองการจัดหา ตอง
ออกไปสบืราคาไปสรรหา ไปตดิตอเอกสารหนวยงานภายนอก และ 3 งานจัดเกบ็รายไดซึง่มี
ความจําเปนอยางมากเราตองใชออกไปสํารวจทั้งภาษีปาย ภาษทีี่ดิน ภาษีโรงเรือน และยงั
ออกไปใหความรูแกประชาชนตามหมูบาน เกบ็ภาษีในหมูบาน รถทีม่ีอยูของเทศบาลก็มอียู 2 
คัน มีอยูประจําสํานักปลัด และกองชาง ซ่ึงงานของสป.ก็มีภารกิจที่ตองใชในเร่ืองของงานที่
เอกสารหนังสือตางๆไปยังอําเภอ จังหวัดคือบางคร้ังกองคลงัไมสามารถทําไดคร่ึงวันเสร็จ บาง
ที่ไปหนางานแลวพูดคยุกับผูเสยีภาษีอยู สํารวจอะไรอยูบางคร้ังไมสามารถกลับมาสงหนังสือ
เอกสารตางๆของสํานักปลดัไดทัน สวนรถกองชางทีมี่อยูภารกิจของกองชางมีงานประจําเชน 
งานออกสํารวจ งานตดิตอแบบแปลน งานอําเภอ บางคร้ังก็ขอไดบาง ไมไดบางเราก็ใชวิธีการ
โดยใชมอเตอรไซดบาง รถยนตสวนตัวของเจาหนาทีบ่าง พอดเีห็นมีงบประมาณเหลือจายจาก
โครงการตางๆ เราก็เลยขออนุมตัิสภาซ้ือรถยนต จํานวน 1 คัน เพ่ือใชในงานของกองคลังและ
งานในกองอ่ืนๆ ที่นํามาใชได เชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม งานสวัสดิการของพ่ีสขุุม 
ผูสงูอายุ คนพิการ 

ประธานสภา ก็มีความจําเปนทีต่องใชเก่ียวกับการจัดเก็บรายไดภาษีและกิจกรรมตางๆ ของกองคลงั 
เทศบาลก็จะมีรถยนตกับเกือบทุกกอง กข็อเชิญทานสมาชิกไดสอบถามหรือมีขอสงสยัหรือจะ
อภิปรายเชิญครับ 

ส.ท.ปลมิ กลาวตอที่ประชุมผมก็ไมมีปญหาครับในการจัดซ้ือรถเพราะไมก่ีวันก็จะตกไปแลว จะขอพูด
เร่ืองเกีย่วกับการพัฒนาไปสํารวจมาแลว ภาพยื่นคํารองแลวทุกวันน้ียงัไมไดทําวางทอครับ ทํา
ลูกรังไปเม่ือปทีแ่ลวปน้ีก็จะวางทอ นํ้ามันทวมถนน และทวมมันสปัปะหร่ัง กลัวมันจะเนาครับ 
และหมูที่ 4 ตอหมูที ่5 พายุเขา 2 ลกูหละยังไมไดทํางบประมาณไมถึงหม่ืนหรอกครับ ทําไม
ชาจริงเขาตอวาสมาชิกครับ ผมก็ไมรูจะทํายังไง ผมก็มแีคนีค้รับ 

ประธานสภา มีสมาชิกทานใดจะพูดหรืออภิปรายอีกหรือไมครับ 
- ไมมีสมาชิกสภาทานใดสอบถาม จึงขอมต ิ

มติที่ประชุม เห็นชอบในการโอนลดงบประมาณในการจัดซ้ือรถบรรทกุดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมตํ่ากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครือ่งยนตสูงสุดไมตํ่ากวา 110 กิโลวัตต 
ขับเคล่ือน 2 ลอ แบบดบัเบิ้ลแคป็ จํานวน 1 คัน งบประมาณ 854,000 บาท ดวยคะแนน
เสียง 8 เสียง 

 
 
 
 



 
 
ประธานสภา 3.2 เร่ือง ขอกันเงินกรณียังไมไดกอหนีผู้กพันงบประมาณประจําป พ.ศ. 2563 และขยายเวลา

การเบิกจายเงินหมวดคาครุภัณฑ 
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบกิจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 
4) พ.ศ. 2561 ขอ 59 ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหน้ี
ผูกพันแตมคีวามจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขอ
อนุมัตกิันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกดิระยะเวลาหน่ึงป   
โดยมีรายละเอียดโครงการขอกันเงินกรณีมิไดกอหน้ีผกูพัน 
1 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน หมวดคาครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 1 เคร่ือง งบประมาณ  
35,000 บาท 

นางสยุมพร ขออนุญาตนําเรียนชีแ้จงคอมพิวเตอรโนตบุคของกองชาง ขออนุมัติซื้อไวเปนการอนุมตัิซื้อ
นอกมาตรฐานของไอซีทกํีาหนด เพราะฉะน้ันในการที่จะจัดซื้อเราตองขออนุมัติคณะอนุ
กลั่นกรองจังหวัด ซึง่ในปนีค้ณะอนุกลั่นกรองจังหวัดไมมีการประชุมแลวจนถึงสิ้นปงบน้ี เรา
ตองรอเอาเร่ืองเขาคณะอนุกลั่นกรองจังหวัดประมาณเดือน มกราคม – กุมภาพันธ  2564 
เพราะฉะนั้นเราตองขอกันเงินตัวนี้ไวกอน คุณลักษณที่กระทรวงไอซีที มันไมเพียงพอตอการ
ทํางานของกองชางรองรับโปรแกรมที่จะเขยีนแบบ 

ประธานสภา กลาวตอที่ประชุมถาเราเอาเร่ืองเขารวมประชุมกับคณะอนุกลั่นกรองระดับจังหวัด ทางเราก็
สามารถซื้อไดเลยใชไหมครับ 

นางสยุมพร คือในการประชุมคณะอนุฯก็จะใหเราเสนอเร่ืองขึ้นไปเหตผุลความจําเปนทําไมเราถงึใชนอก
มาตรฐานเขาคะ เราตองเขาไปชีแ้จงวาสเปคน้ีเกินมาตรฐานเพราะอะไรราคาที่เราจะซ้ือเราสืบ
กันมาแลวกี่ราย เพราะคณะอนุกลั่นกรองอนุมตัมิาเราก็สามารถซ้ือไดเลย 

ประธานสภา มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไมครับ มีความจําเปนตองกันเงินไว 
นายนวพล ขอนําเรียนสภาเกีย่วกับการกันเงินอีกหน่ึงตัวซึ่งไมสามารถจัดซือ้จัดจางไดทัน เม่ือคราวที่

ประชุมสภาสมยัสามญัสมยัที ่3 คร้ังที ่2 เมื่อวันที ่ 14  สิงหาคม  2563 ที่ผานมาสภาไดมีมติ
เห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณในการจัดซื้อโตะเหล็กหนาขาวสแตนเลส ขนาด 
1.80x0.60 เมตร จํานวน 20 ตัว เปนเงินงบประมาณ  80,000 บาท เอามาใชแทนชดุเดมิ แต
ความยาวจะยาวกวาเดิมก็จะนั่งได 3 คน พอดดีขูองและรานที่จะซ้ืออยูก็ยังไมสามารถจัดซื้อ
ไดทัน ขอนําเรียนสภาเพือ่พิจารณาการกันเงินไวอีกหน่ึงโครงการครับ 

ประธานสภา โครงการน้ีไมมีในวาระการประชุมใชไหมครับ งบประมาณ 80,000 บาท และมีคอมพิวเตอร
กองชาง 35,000 บาท โครงการที ่3 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดคา
ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเคร่ืองยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต 
ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิล้แคป็ จํานวน 1 คัน งบประมาณ  854,000 บาท ก็จะรวมเปน
ทั้งหมด 3 รายการทีข่อกันเงิน มสีมาชิกทานใดจะสอบถามหรืออภปิรายหรือไมครับ ถาไมมี
ผมขอมตทิี่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบการกันเงินกรณียังไมไดกอหน้ีผกูพันงบประมาณประจําป พ.ศ. 2563ล และขยาย
เวลาการเบกิจายเงินหมวดคาครุภัณฑ ทั้ง 3 รายการ ดวยคะแนนเสยีง 8 เสียง 

 
 

 



 
 

 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ือง อื่นๆ 
ประธานสภา  เร่ืองถนนที่กําลังดําเนินการของแขวงการทางเราตองหาเงินงบประมาณในการวางทอระบาย

น้ํากันตรงไหนอยางไรดคีรับ ถายงัไงชวยออกแบบดําเนินการ โครงการวางทอระบายนํ้าสอง
ขางถนนมอียูในเทศบญัญตัหิรือเปลาครับ 

นางอังคณา มีอยูในแผนแตไมมีอยูในเทศบัญญตัคิะ  
ประธานสภา ที่ผมพดูกรณีถนนเสนน้ีเขาดําเนินการแลวเสร็จจากหมูที่ 1- หมูที ่6 สองขางทางมันจะระบาย

น้ําไมทันเพราะตอนน้ีถนนสงูกวาทางเขาบานของประชาชน 
นายธวัชชยั ขออนุญาตทานประธานครับทอระบายนํ้าสองขางทางถาตามหลกัการแลวมันตองเปนของแต

ละหลังคาเรือนทีต่องการทางเชื่อมกับของทางหลวงเปนผูดําเนินการออกเองเหมือนเสนบาน
ทับใหมทีด่ําเนินการไปแลวคือเราตองเปนคนเซ็นตยินยอมใหทางหลวง ทางหลวงก็สามารถ
ดําเนินการวางใหคอืเขาวางใหฟรีแตบานแตละหลังคาเรือนตองออกคาทอเองครับ ถามีการวาง
ทอสองขางตลอดเสนทางก็จะทําใหน้ําออกจากซอยได ซึ่งทางหลวงบางจุดเขาก็ทํามา บางจุดก็
ไมไดทํา ผมเลยไมแนใจวายังไงจริงๆแลวนาจะทํามาตลอดเสนยินยอมใหทอทํารองนํ้าตลอด
เสน หมูที่ 1 หมูที ่2 ทํามาแลวคือบางบานไมใหทอ จริงๆทางหลวงนาจะบังคับผูที่จะขอเชื่อม
ทางไมอยางน้ันมันก็มีปญหากันแบบนี้ เรานาจะประสานกับทางหลวงใหเขาวางคอืเขาสามารถ
สั่งใหชาวบานดําเนินการไดเลยเราไปสั่งชาวบานเขาไมฟงเรา มันเปนเขตทางเขาอยูแลวเราเคย
ทําไปเขาก็ไมตอบหนงัสือ ไมวายังไง 

ประธานสภา ปน้ีเราจะลําบากบริเวณไฟแดงก็ไมไดทํา หนาบานผมก็ไมไดทํามันกข็ดุไมได 
นายนวพล เร่ืองทอจริงๆเราไปคยุกบัเขาไดไหมครับคือมันตองขดุเปนรองตลอดแนวพอถึงบานใครบานนั้น

ก็เขาทอมาวางเอง อยางบานปานุหมูที่ 2 มีทอแตตอนน้ีตันไปแลวนํ้ามันเลยไมไดไปตามรองนํ้า 
แตถาทางหลวงทํารองน้ํายังไงมันกต็องไปตามรองน้ําถาไมยงัง่ันก็จะเหมือนตรงบานนายเอ็มนํ้า
ก็ทวมเต็มไปหมดถามีรองนํ้าแลวนํ้าจะไปลงตรงไหน ทับใหมไดไหมครับทางเกาปาเซาก็ไดจะ
ดึงไปซายไปขวายังไงก็ไดแตตองมีรองนํ้า ไมมีรองนํ้ามันลําบากแนครับเม่ือกอนถนนมันต่ํา
เดีย๋วน้ีถนนสูงมากเรานาจะไปคุยกบัทางหลวงนะครับ 

ประธานสภา  ตอนน้ีคงทํารองไมไดเพราะวาผูรับเหมาทําทางสโลบเขาบานแตละหลังกันหมดแลว เขาก็คง
ไมไดขุดอะไรมันคงไมไดในแบบแปลนหรือสัญญาของเขา เทศบาลปาเซาขอระบายนํ้ามา 
ชาวบานก็วาน้ํามันเหม็นขีห้มู กองสาธารณสุขวาจะจางคนมาฉีดยางบประมาณหม่ืนบาทจน
ปานน้ีก็ยังไมไดฉดีปานน้ีกย็งัไมไดฉดี นํ้าขี้หมูบางอะไรบางตอนน้ีเต็มคลองจริงๆ  

นายนวพล อีกเร่ืองหน่ึงครับเปนเร่ืองใกลตัวหรือเปลาไมแนใจชวยกันพิจารณาคือเมื่อวานโทรไปหาคุณ
หมอนันนภัสพอดีทราบจากชางรักษวาทางอนมยัจะลอมร้ัวปรากฎวามาลอมสุดกําแพงสนาม
ฟุตซอลพอดีเลยครับตนไมที่เราปลูก 2-3 ตนเปนแนวอาจจะโคนคยุกบัคุณหมอทําไมมันเขามา
เยอะมันเปนที่ราชพัสด ุผมก็เลยถามคุณหมอวาอํานาจการตดัสินใจอยูที่สาธารณสุขอําเภอ
หรืออยูทีคุ่ณหมอถาอยูที่สาธารณสขุจังหวัดผมจะเชิญทานนายกไปคยุ ทานลองนึกภาพตาม
นะครับอนามัยทําร้ัวขางตึกอปพร.ของเรา ชนสนามฟุตซอล ทานคดิวามันเหมาะหรือเปลาครับ 
ผมวาอันนี้นาจะคุยกันไดอยูแตถาสรางมามีคําถามแนนอนครับ และทีต่รงนี้ก็ใชรวมกันอยู 
หมอกบ็อกวาอํานาจอยูที่หมอน่ีแหละ ผมก็เลยถามคุณหมอจะเอาอยางไรครับ มันดูไมสวย ร้ัว
อนามัยก็จะมาตดิปายประชาสัมพันธดานหลังเลยครับและมาจบตรงสนามฟุตซอยมันทําไม
ตลอดแนวดวยครับชนแคคอบปูนครับตามทีช่างรักษพูดนะครับ เราก็ยอมรับนะครับวาตอนเรา
ทําสนามฟุตซอลเราลวงล้ําเขาไปจริงๆ ก็ไหนๆเราก็ลวงล้ําไปแลวก็อยากใหทําใหมันถูกตองไป
เลยทีเ่ดยีวไดไหมครับ เราจะหาทางออกกันอยางไรดคีรับคือกอสรางมันก็สั้นถึงแคขอบสนาม
ฟุตซอล เรามาชวยกันหาทางออกไดไหมครับ 



นายธวัชชยั ตามที่ผมรูมาคือจริงเขาเปนเจาของบานเปนผูดแูลเขาอยากทําอะไรเขาก็ทํา จริงๆเรานาจะคุย
กับเขาก็ไดเขาดแูลอยู กวาเราจะขอแปลงน้ีมาไดเราตองอนุญาตผานคุณหมอนันนภสัแลวเขาก็
ทําเร่ืองไปขอใชที่ราชพสัดุ อยางที่ไดยินมาสาธารณสุขจังหวัดเขาวาคุณหมอมาอีกทีแกก็จะ
เกษยีณแลวถาไมลอมชวงน้ีจะไปทําชวงไหนคือแกก็จะลอมดานหนาและเขามาขางใน แตจริงที่
ของเขาจริงๆสนามฟุตซอล ตอนนั้นไดงบประมาณสนามฟุตซอลมาเราก็ขอแกก็เปนเมตร ถา
เรามองจริงหัวร้ัวจนถึงปลายร้ัวก็จะมีสระดวยทีโ่ดน พ้ืนทีข่องเราจริงๆ 5 ไรเตม็ คร้ังแรกขอไป 
5 ไร ไมไดเขาให 2.5 ไร ซ่ึงที่ราชพัสดุเขาบอกใหเราใชพ้ืนทีใ่หเต็มกอนถาใชเต็มเม่ือไรก็ขอเพ่ิม
อีก เราก็ขอรอบ2 เรากข็อ 2.5 ไร ตอนนั้นผมเขามาแลว ก็จะเปน 5 ไรเต็มๆ พอสรางไปมันก็
ไมพอผมกข็อเองครับมันเกินหลายเมตรอยูเหมือนกัน แลวมาตอนนีแ้กจะลอมร้ัว จริงๆใจผม
ถาจะลอม ลอมทางหนาแลวไปดานขางฝงใตแลวขางหลงัเลย มันกั้นนิดเดยีวเหมือนกันให
เปนอณาเขตใหรูวาเปนของอนามัยนะ มีมาไมก่ีแผงขวางมานิดนึง นาจะทําดานหนาแลวตดัไป
ทําดานหลังจะดีกวาคนเขาขางหลังเราก็ไมรูมันเปนปารก 

นายสมัย กลาวตอที่ประชุมความจริงไมนาลอมดานขางฝงเทศบาลมันเปนทีส่าธารณะใชรวมกันเดยีวเรา
ไปคยุกบัคุณหมอ เขาทําเหมือนเราจะไปบุกรุกที่ของเขาทํามาก็ทําสดุมาคร่ึงๆกลางมันไม
สะดวกเราก็ใชในราชการเหมือนกันเราไมไดในเร่ืองสวนตัวเพ่ือสวนรวมแลวก็จะรีบลอม 
ดานหลังทําไมไมลอม และอีกเร่ืองการวางทอระบายนํ้าของทางหลวงมันมีปญหาแนนอนครับ 
น้ําทวมบานแนนอนครับ 
ฯลฯ 
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